

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

● นำเสนอเมื่อ 23 ก.พ. 2555

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04216/๙14



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบคำขอการพัฒนา จำนวน 1 ชุด
2.แบบสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 1 ชุด
3.รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยพัฒนา จำนวน 1 ชุด
4.แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จำนวน 1 ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจำนวน 27 แห่ง เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ในการนี้ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้
ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูที่
ประสงค์ขอรับการพัฒนาเพื่อแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ให้ยื่นแบบคำขอรับการพัฒนามตามวิทยฐานะที่กำหนด และจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยด่วน
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาส่งไปที่สถาบันอุดมศึกษาตามที่ระบุ แยกตาม
หน่วยพัฒนาตามแบบคำขอภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 27 แห่ง จะประกาศรายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียดการพัฒนาภายในวันที่ 25 ของทุก
เดือน สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมรายชื่อในแบบสรุปส่งไปที่
หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 4 ทั้งนี้ใน
การเข้ารับการพัฒนาอนุญาตให้ไม่นับเป็นวันลา โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณของทางราชการ

เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการ

/ดำเนินการ...

ดำเนินการพัฒนาข้าราชการดังกล่าว ด้วยระบบ V.D.O. CONFERENCE โดยการถ่ายทอดสดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น.

อนึ่ง สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมรายชื่อส่งไปที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ ระวังทุกข์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มประสานงานเครือข่ายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 22888 5635 083 495 0009
โทรสาร 0 2281 0503

รายละเอียดเพิ่มเติม/แบบฟอร์มคำขอฯ

<http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/17470/178476.pdf>